

SVR - มีโอกาสอีกสักครั้ง ต้องแรงพอ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวสีจั่วหัว...

อาจจะหมายถึง ตลาด หรือ SET Index ไว้ก่อนเลยก็ได้เหมือนกันนะ ซึ่งหากจะมีโอกาส ขึ้นไปทดสอบแนวต้านแถวๆ ระดับ 1550-1560 หรือ แม้แต่เข้าใกล้ 1570 เองก็ตาม ถ้าหากแรงซื้อไม่เข้ามาอย่างมีนัยสำคัญ การจะเปิดสูงๆ หรือ การแกว่งตัวสูงๆ แบบใดก็ตาม ถ้าแรงซื้อไม่มีเข้ามาอย่างเพียงพอ ด้วยโครงสร้างขาลงและเครื่องมืออ่านแนวโน้มที่เป็นค่าเชิงลบ จะกระตุ้นแรงขายทันที การอ่อนตัวลงต่ำๆ อาจจะมีตามมาก็ได้... ซึ่งหากดูพฤติกรรมการแกว่งๆ ของตลาดในระยะ 2 วันที่ผ่านมา หากการเปิดตลาดในต้นๆ สัปดาห์ อาจจะผ่าน 1540 ไปได้ แต่ถ้าไม่เย็นได้อย่างมั่นคง หรือ มีการเปิดสูงแล้วไหลลงมาต่ำๆ ก็นั่นแหละ แรงขายที่รออยู่ ก็อาจจะตัดสินใจ พร้อมขายออกมาได้ทันที จะส่งผลให้ตลาด หรือ SET Index มีการอ่อนตัวลงแรงๆ ตามมาได้ เรียกว่า เปิดบวกซั๊ก 10 จุดบวกกลับ ก็อาจจะไหลลงมาในค่าที่ ลบซั๊ก 20 จุด บวกกลับได้ ก็ไม่แปลกเหมือนกันนะ... ประมาณว่าถ้าขึ้นไปทดสอบ 1540 แล้วยังคงไม่สามารถจะยืนได้จริง การไหลลงสู่ระดับ 1510+/- ทันที ก็จะมีความเป็นไปได้ไม่ยากไม่เย็นเลยนะครับ ก็เลยต้องกล่าวจั่วหัวไว้แบบนี้แหละครับ ถ้ามีโอกาสขึ้นอีกซักครั้ง ต้องทำให้ได้ ต้องดีให้ผ่าน แรงซื้อต้องมีและจะขึ้นแรงๆ ให้ได้ จะดูดีกว่า... ถ้ามีแล้วอ้อยอิ่ง รีๆ รอๆ ยึกยักอยู่นั่นแหละ ต้องระวังไว้ให้มากๆ มีคนจ้องขายอยู่ และ คนที่ขายเนี่ย ดันจะเป็นกลุ่มต่างชาติเสียด้วย เพราะจะเห็นได้ว่า ในระยะหลังๆ มาเนี่ย ฝรั่งจะเล่นทางขายหนักเสียด้วยซ้ำ... วันหนึ่งๆ ขายระดับ สองพันล้าน สามพันล้าน ก็น่าจะไม่ใช้เรื่องธรรมดาจะ

ดูตามเกม...

นี่ก็เหมือนกัน ถ้าจะขึ้น ต้องขึ้นให้แรงๆ เลย เพราะเกมที่เล่นพักตัว หลังจาก ที่ขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วนั้น ไม่รู้เลยว่านี่ขายหรือนั่งซื้อ แต่ถ้าขึ้นได้ แล้วมีแรงต่อ ก็แปลว่า นั่งเก็บมาเนือง

แนวรับ : ... 2.22-2.16 หรือ ยืน 2.26 ได้มันคง ก็น่าตาม

เป้าหมาย : ... 2.70-2.80 และ อาจจะหวัง 3.00-3.20 ได้

Price Chart...(SVR)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SVR... ดูจากรูปแบบการแกว่งตัวแล้ว จะอ่านแบบว่า เราได้ Price Pattern ในเชิงบวกก็ว่าได้ หากยิ่งขึ้นไปยืนเหนือ 2.26 ได้อย่างมั่นคง การขึ้นต่อแบบยาวๆ หรือ ขึ้นต่อเนื่อง ก็อาจจะคาดหวังได้ ด้วยรูปแบบของสัญญาณ MA. ที่ยังเป็น Golden Cross นั้น น่าจะสนับสนุนการขึ้นไกลๆ ได้... ซึ่งถ้าเอาเป้าหมายในระยะสั้นที่เราเคยมองไปแล้ว ก็อาจแถวๆ 2.7-2.8 แต่ถ้าจะหวังกันในรูปแบบ Pattern ใหญ่เลยนั้น ก็หวังการทำรูปแบบ ตัว W ได้เหมือนกัน เพราะจากการยืนระดับ 2.00 ได้อย่างมั่นคง ทำให้แนวโน้มดังกล่าว น่าจะเป็นไปได้สูงอยู่... เอาเป็นว่า ถ้าขึ้นสูงแล้ว ไม่มีการอ่อนตัวลงมาต่ำกว่า 2.26 เลยนั้น ก็ยังน่าตามน้ำได้อยู่